

องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

เรื่อง การผลิตมะพร้าวครบวงจร

ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้

นางลำยอง เกิดทอง

วันเดือนปีเกิด

วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2491

หมายเลขบัตรประชาชน

3-7701-00362-70-1

ที่อยู่

170 ม. 9 บ้านหนองน้ำขาว

ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์

089-602-5641



ความเป็นมา

เดิมนางลำยอง เกิดทอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรวมปลูกพืชผักล้มลุก เช่น พริก มะเขือ ควบคู่กับการปลูกมะพร้าวเนื่องจากมะพร้าวโตช้าจึงปลูกผักล้มลุกขายหมุนเวียนไปเรื่อยๆ พอขายมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงซื้อพื้นที่ในตำบลสะสมเรื่อย ๆ และทยอยปลูกมะพร้าวในแต่ละแปลง

ในปี 2511 เป็นต้นมาก็ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากสภาพดิน ของหมู่ 9 ตำบลคลองวาฬ เป็นดินร่วน เหมาะสำหรับการปลูกมะพร้าว เริ่มแรกปลูกมะพร้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้ปุ๋ยคอก ต่อมาได้เปลี่ยนความคิดโดยเลิกใช้ปุ๋ยเคมี และปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกับปุ๋ยคอก เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของดินและรักษาระบบนิเวศ และมีการปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดศัตรูมะพร้าว ไม้แปลงมะพร้าวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของศัตรูมะพร้าวรวมทั้งมีการผลิตมะพร้าวหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว เช่น การทำมะพร้าวขาว การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ

สวนมะพร้าวของนางลำยอง เกิดทอง เป็นสวนที่มีการผลิตมะพร้าวที่ปลอดภัยจากสารเคมีโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการปลูกสวนป่าในแปลงเพื่อรักษาระบบนิเวศและเป็นการออมทรัพย์ในอนาคต มีป้องกันและการควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าว ด้วยการปล่อยแตนเบียนบราคอนอย่างสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการปลูกปอเทือง และผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตพืช จากการดูแลและการบริหารจัดการที่ดี ทำให้อสวนของนางลำยอง เกิดทอง ได้รับใบรองคุณภาพมาตรฐาน (GAP) รหัสใบรับรอง กษ.03-9001-2552-36081552123

ไม้แปลงมะพร้าวมีการใช้พันธุ์มะพร้าวที่ดีมีคุณภาพในการปลูก ทำให้ผลผลิตมะพร้าว ได้รับรางวัลผลผลิตมะพร้าวชนะเลิศการประกวดมะพร้าวผลแก่ ไม้ในงาน ”สืบสานสงกรานต์สองแผ่นดิน” ไทย-เมียนมาร์ ปี 2558 ซึ่งมะพร้าวที่นำมาทำพันธุ์ไม้แปลงเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่นำมาจากอำเภอทับสะแก มีผลขนาดใหญ่ รูปทรงเป็น

มีวิธีการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าว คือ

- 1) ลักษณะทางใบจะต้องมีทางมะพร้าวถี่ซึ่งสังเกตจากรอยรัดลำต้น
- 2) ผลที่นำมาเพาะพันธุ์ต้องลูกใหญ่ ทรงผลแบน เข่าน้ำ น้ำจะต้องเยอะเพราะอัตราการเจริญเติบโตจะสูงกว่าผลที่มีน้ำน้อย
- 3) ผลที่คัดเลือกจะต้องค่อนข้างไปทางแก่สังเกตจากสีเปลือกจะต้องสีเหลืองจัดแต่ไม่ใช่สีดำ

การสอยลูกมะพร้าวมาทำพันธุ์จะเลือกสอยในช่วงหน้าฝน เนื่องจากเวลาฝนตกจะทำให้หน้าดินชุ่ม เวลาผลตกลงพื้นพื้นจะได้ไม่แตกหรือช้ำ ทำให้ผลผลิตมีอัตราการงอกสูง

นางลำยอง เกิดทอง มีการผลิตมะพร้าวแบบครบวงจร โดยผลผลิตมะพร้าวที่ได้ทั้งหมดนำมาทำมะพร้าวขาว เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว เมื่อเปรียบเทียบกับการขายผลผลิตมะพร้าวทั้งผลกับการทำมะพร้าวขาว ทำให้ทราบว่าการทำมะพร้าวขาวมีรายได้มากกว่าการขายมะพร้าวทั้งผล ในเดือนเมกราคม 2558 ผลผลิตมะพร้าว 12,000 ผล ถ้าขายทั้งผลแบบไม่ปอกเปลือก จะมีรายได้ 120,000 บาท แต่นางลำยอง เกิดทอง มีแนวคิดในการทำมะพร้าวขาว เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งมะพร้าว 1 ผล จะสามารถขายได้ทั้งเนื้อมะพร้าว กะลามะพร้าว น้ำมะพร้าว และเปลือก เมื่อเปรียบเทียบรายได้ในเดือนเดียวกันจากการทำมะพร้าวขาวจะมีรายได้ 260,120 บาทซึ่งเป็นรายได้มาจากส่วนต่างๆของการทำมะพร้าวขาวดังนี้

1. ทำเนื้อมะพร้าว เป็นเงิน	236,250	บาท	คิดเป็น	90.82%
2. กะลามะพร้าว เป็นเงิน	8,820	บาท	คิดเป็น	3.39%
3. น้ำมะพร้าว เป็นเงิน	12,550	บาท	คิดเป็น	4.83%
4. เปลือกนอก เป็นเงิน	2,500	บาท	คิดเป็น	0.96%

นอกจากการผลิตมะพร้าวขาวแล้วยังเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จำหน่ายและตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 9 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สรุปองค์ความรู้ที่ได้

การผลัด

นางลำยอง เกิดทอง ผลิตมะพร้าวที่ปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมี มีการปรับปรุงบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปลูกปอเทือง การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และใช้แตนเบียนเพื่อการควบคุมการระบาดของศัตรูมะพร้าวควบคู่กับการปลูกสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศ มีวิธีการคัดเลือกพันธุ์มะพร้าวที่มีคุณภาพปลูกทดแทนต้นเก่า ทั้งนี้มีการผลิตมะพร้าวแบบครบวงจรคือ ในมะพร้าวหนึ่งผลสามารถสร้างรายได้จากการ ทำเนื้อมะพร้าวขาว กะลามะพร้าว น้ำมะพร้าวและเปลือกมะพร้าว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จากส่วนเหลือของการผลิตมะพร้าวขาว และยังตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อสร้างมูลค่าและเกิดการสร้างกลุ่มและรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลให้กับคนในพื้นที่และบุคคลที่สนใจ

การตลาด

เมื่อผลผลิตมะพร้าวราคาต่ำ นางลำยอง เกิดทอง ทำการตลาดโดยการเพิ่มมูลค่ามะพร้าวด้วยการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจและเกษตรกรข้างเคียง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ในการประกอบอาชีพของนางลำยอง เกิดทอง ที่ทำให้เกิดผลสำเร็จซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. มีวิสัยทัศน์ มุมมอง การวางแผนการผลิตและการตลาด ในการจัดการผลผลิต
2. มีการผลิตมะพร้าวโดยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกสวนป่าในแปลงมะพร้าวเพื่อสร้างระบบนิเวศ
3. มีการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ/องค์ความรู้/นวัตกรรมรูปแบบใหม่มาปรับใช้กับการผลิต

แนวคิดในการทำงาน

ประกอบอาชีพเกษตร คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสุขภาพของผู้ผลิต โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และมีการบริหารจัดการส่วนเหลือของผลผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักคิดในการประกอบอาชีพ

การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)

ชื่อ - นามสกุล **นางสาวอังคณา กลัดเข็มทอง**
ตำแหน่ง **นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ**
หน่วยงาน **สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

